

UBND HUYỆN NGHI XUÂN  
PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VHTT

Nghi Xuân, ngày tháng năm 2024

V/v tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội, giải pháp và cách phòng tránh

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Trung tâm Văn hoá - Truyền thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 680/STTTT-TTBCXB ngày 15/5/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên In-tơ-nét, mạng xã hội, giải pháp và cách phòng tránh; Để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc nhận diện các thế lực thù địch, các thông tin xuyên tạc trên môi trường mạng; Phòng Văn hoá và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không chia sẻ thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng và biết sàng lọc thông tin một cách tỉnh táo để tự bảo vệ bản thân trước những mặt trái của việc tham gia mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cũng như tinh thần chung khi dùng mạng xã hội.

2. Trung tâm Văn hoá - Truyền thông; UBND các xã, thị trấn đưa nội dung “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên In-tơ-nét, mạng xã hội, giải pháp và các phòng tránh” (nội dung kèm theo) trên Cổng/Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác và tiếp nhận thông tin phù hợp, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội cho bà con nhân dân.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Phòng Văn hoá và Thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VHTT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phan Văn Lĩnh

## **Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc nhận diện một số thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội, giải pháp và cách phòng tránh**

*(Nội dung kèm theo Văn bản số /VHTT ngày /5/2024 của Phòng VHTT)*

Những năm qua, sự phát triển nhanh chóng của in-tơ-nét, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích không thể phủ nhận; từng bước khẳng định vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội, trở thành môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin cho mọi người và đang thâm nhập vào cuộc sống của con người trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Với đặc điểm nổi trội là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn, in-tơ-nét, mạng xã hội trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống, tác động một cách trực tiếp, làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá thể, qua đó tác động đến sự phát triển của toàn xã hội. Tuy nhiên, in-tơ-nét, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước nói chung.

Nhận biết được điều đó, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, lực lượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài,... triệt để lợi dụng in-tơ-nét và các trang mạng xã hội để phát tán các tin, bài, videoclip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta với sự gia tăng cả về cấp độ, mật độ, tần suất và lưu lượng tin, bài,... bằng những chiêu thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Qua đó, chúng thực hiện các biện pháp, thủ đoạn tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá ta một cách quyết liệt, tung tin thất thiệt, lừa bịp, mị dân, thật giả lẫn lộn, làm cho một bộ phận cư dân mạng mất phương hướng, lầm tưởng rằng đó là sự thật, dẫn đến hoài nghi, thiếu niềm tin với Đảng, chế độ.

Trước các hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên không gian mạng, đề nghị cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và bà con nhân dân cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

*Một là*, Sử dụng mạng xã hội, internet một cách hợp lý, nghiêm túc, tinh táo và nhận thức được mục đích của việc sử dụng mạng xã hội, Internet là để làm gì? Không tiếp tay cho các hoạt động chống phá, các hành vi tiêu cực, phản cảm, thiếu văn hóa trên mạng xã hội, không chạy theo và cổ súy cho những xu hướng lệch chuẩn, đi ngược lại truyền thống đạo lý và thuần phong mỹ tục của dân tộc; không tham gia bình luận (comment), không chia sẻ những thông tin xấu, độc.

*Hai là*, sử dụng tài khoản mạng xã hội hoặc trang mạng internet cá nhân của mình để chia sẻ, đăng tải, cung cấp, định hướng thông tin có ích cho người khác, cho xã hội và đất nước.

*Ba là*, đăng tải các bình luận, ý kiến nhận xét có văn hóa, có trách nhiệm và có tính xây dựng về những vấn đề mà bản thân cho rằng nên có ý kiến hoặc đang được dư luận xã hội quan tâm. Nhất là với các vụ việc đang “nóng”, cần

tránh tạo tâm lý kích động hoặc dẫn dắt dư luận một cách sai lệch; khi cần có ý kiến thì phải hợp lý, thể hiện bằng văn phong đúng mực, tránh dễ bị quy chụp, xuyên tạc về thái độ, tư cách của người cán bộ, đảng viên nói chung.

*Bốn là*, tuyên truyền, động viên để nhiều người khác, nhất là với người thân, những người xung quanh mình, hiểu rõ và thực hiện các quy chuẩn, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng internet và mạng xã hội.

*Năm là*, trên trang mạng internet và địa chỉ mạng xã hội của mình, mỗi cán bộ, đảng viên nên tích cực kêu gọi, động viên mọi người chấp hành tốt các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động, nhất là các nội dung có tính thời sự, đang cần sự tham gia của đông đảo người dân, các vấn đề đang có ý kiến khác nhau...

*Sáu là*, tích cực giới thiệu, quảng bá các hình ảnh, thông tin tốt, có ích về địa phương, cơ quan, đơn vị và đất nước...; làm lan tỏa những gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, các câu chuyện có giá trị nhân văn... trên trang cá nhân hoặc các trang cộng đồng.

*Bảy là*, chủ động phản ánh với các cơ quan có chức năng hoặc với cấp ủy khi phát hiện, đồng thời tích cực đấu tranh phản bác những trang, những thông tin sai trái, xuyên tạc, tiêu cực... Hình thức dễ thực hiện và có ý nghĩa thiết thực là nên trao đổi, chia sẻ về các thông tin sai trái, xấu độc trong các cuộc sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ.

*Tám là*, luôn gương mẫu, chuẩn mực khi phát ngôn, đăng tải hình ảnh, chia sẻ thông tin... trên mạng internet và mạng xã hội; không đưa những thông tin, hình ảnh, tư liệu nội bộ cơ quan, đơn vị; không đưa thông tin một cách lập lờ để dẫn dắt dư luận nhằm mục đích công kích cá nhân hoặc tô chức với dụng ý không tốt.

*Chín là*, đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, bên cạnh việc thực hiện các yêu cầu chung về việc sử dụng mạng internet và mạng xã hội, còn quan tâm việc sử dụng mạng internet và mạng xã hội của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi mình phụ trách để kịp thời góp ý, nhắc nhở, chấn chỉnh các biểu hiện chưa lành mạnh; đồng thời tích cực lắng nghe các ý kiến phản hồi về bản thân, về cơ quan, đơn vị, về cán bộ, nhân viên ở cơ quan của mình... để có biện pháp ứng xử phù hợp...

*Mười là*, tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2018, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội năm 2021 phù hợp và kịp thời cho các nhóm đối tượng khác nhau, trong đó và trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ ý nghĩa, giá trị, nội dung, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và những hành vi bị cấm liên quan đến văn hóa ứng xử khi tham gia mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn./.